

**คำกล่าวพิธีประกาศรับรองวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิดตัวประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา”  
วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

มูลนิธิ 14 ตุลา มีหนังสือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย และให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังเช่นวันสำคัญอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้น และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2555 จึงอนุมัติให้วันที่ 14 ตุลาคม เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย และให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีภายในมหาวิทยาลัย

กล่าวได้ว่าเหตุการณ์ 14 ตุลา นั้น ผั่งแน่นอยู่ในความทรงจำของผู้คน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นจุดเริ่มต้นให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนรวมตัวแสดงพลังทางการเมือง ที่สำคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ผู้คนเรือนแสนชุมนุมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุดสำคัญจุดหนึ่งที่มีการชุมนุม ได้แก่ ลานโพแห่งนี้ เพื่อเป็นหมุดหมายและแสดงสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ 14 ตุลา คณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้ออกแบบประติมากรรม 14 ตุลา จัดแสดงไว้ ณ ที่ลานโพแห่งนี้ประติมากรรม ชิ้นนี้เป็นทองเหลืองทรงกลม วางอยู่บนแท่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 14 นิ้ว สูง 70 เซนติเมตร ภาพพื้นหลังหมุดเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีข้อความรอบๆ หมุดเขียนว่า “พิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตย สมบูรณ์ 14 ตุลา 16” โดยปรับเปลี่ยนข้อความจากบทความเรื่อง “จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม ของ นายปรีดี พนมยงค์ ประติมากรรม 14 ตุลา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ 14 ตุลา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มต้นจัดให้มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาล ณ บริเวณลานโพแห่งนี้ โดยมีนายเสกสรวด์ ประเสริฐกุล ผู้นำนักศึกษา ขึ้นกล่าวปราศรัย เรียกร้องให้รัฐบาลเผด็จการในขณะนั้น ปล่อยตัวผู้ต้องหา 13 คน ที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญและถูกจับกุมคุมขังในข้อหาขัดขึ้นคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 4 และมีความผิดในลักษณะกบฏต่อราชอาณาจักรตามกฎหมายอาญามาตรา 116 โดยไม่มีเงื่อนไข

14 ตุลาคม 2555 เป็นวันครบรอบ 39 ปี ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ และในปีต่อไปสำเร็จเรียบร้อยตามบรรลุมติวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน นักศึกษา และประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมในฐานะผู้แทนของประชาคมธรรมศาสตร์ ขอประกาศรับรองให้วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิดตัวประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา” ณ บัดนี้.

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 14 ตุลาคม 2555